



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๑๓๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)/
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มีความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการรับผิดชอบสินค้า ตลอดจนธุรกรรมในเชิงธุรกิจที่มหาวิทยาลัยทำร่วมกับภาคธุรกิจ มีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้อง มหาวิทยาลัยจะบริหารความเสี่ยง ลดความเสี่ยงได้อย่างไร ทางออกทางหนึ่งคือ การดำเนินงานในรูปแบบของนิติบุคคลอื่นที่มีชื่อมหาวิทยาลัย แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เช่น “มูลนิธิ”

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิจารณาการจัดตั้งมูลนิธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สังคม ชุมชน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒) ดำเนินการจัดทำ Business Concept, Business Model ของการดำเนินการจัดตั้ง Holding Company และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยตอบเรื่องของ Green Enterprise

๓) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี ต้องปฏิบัติตามแผนโปรแกรมที่วางไว้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรให้รับรู้และเห็นภาพร่วมกันในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี (รายละเอียดตามแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบ ๑๐๐ ปี จาก ๒๔๗๗/๗ สู่ ๒๕๗๗/๗ “๑๙๓๔-๒๐๓๔ MJU Centennial Change Transformation ”)

๔) สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๒ ด้าน คือ SPO และ MOC เพื่อบริหารต้นทุนในการดำเนินการให้คุ้มค่า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งมูลนิธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อถือหุ้นและป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายให้กับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รับทราบหลักการขอใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดำเนินการให้รอบคอบ

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

ทั้งนี้ การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเองกล่าวโดยสรุป ความหมายของมูลนิธิตามกฎหมายให้ความสำคัญอยู่ที่ทรัพย์สินคือ เป็นการนำเอาเงินสด และอสังหาริมทรัพย์มารวมกันเข้าเป็น กองทุน เพื่อทำกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ของการจัดตั้งมูลนิธิ ซึ่งได้กำหนดหลักการและจำนวนเงินทุน “ทุนทรัพย์เริ่มแรก” ที่นำมาจดทะเบียนไว้ ดังนี้

๑. การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิต้องมีกองทุนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นต้องมีเงินสดไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอื่นแล้ว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แต่หากมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย และเพื่อการบำบัดรักษา ดันคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เฮดส์ หรือมูลนิธิ ที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐได้รับการผ่อนผันให้มีทรัพย์สินเป็น กองทุนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมอบหมายให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน บาทถ้วน) ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องมีการ กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินดำเนินการ จัดระเบียบการจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ การกำหนดวงเงินดังกล่าวต้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องมีการ กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ